

Số: 390 /BC-SKHCN

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Quý III năm 2019

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về Thanh tra chuyên ngành

a. Việc triển khai các cuộc thanh tra

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019, trong Quý III đã thực hiện một số mặt công tác, kết quả đạt được như sau:

Đã thành lập 06 Đoàn thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tại 60 cơ sở (53 tổ chức và 07 cá nhân) trong đó: 46 cơ sở kinh doanh xăng dầu; 05 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; 01 cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và 08 cơ sở kinh doanh điện, điện tử.

Đoàn lấy 09 mẫu xăng RON 95-III; 01 mẫu xăng E5 RON 92-II; 02 mẫu dây cáp điện; 01 mẫu ấm đun nước siêu tốc; 01 mẫu bàn ủi điện để kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

b. Kết quả thanh tra

-Về xăng dầu:

+ Về chất lượng xăng : Có 03 mẫu xăng RON 95-III có chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương.

+ Về đo lường: Có 01 cơ sở vi phạm sử dụng phương tiện đo nhóm 2 chưa qua kiểm định.

- Về sản phẩm điện, điện tử: 02 mẫu dây và cáp điện; 01 mẫu ấm đun nước siêu tốc; 01 mẫu bàn ủi điện đang gửi thử nghiệm.

Kết quả xử phạt:

Tổng số Quyết định xử phạt là: 02 cơ sở.

Hình thức phạt chính: Phạt bằng tiền, với tổng số tiền là: **31.121.370 đồng.**

Hình thức phạt bổ sung đối với vi phạm về chất lượng xăng: tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 30 ngày đối với 01 cơ sở.

Có 02 cơ sở vi phạm đang chờ xử lý là : 01 vi phạm về chất lượng xăng; 01 cơ sở vi phạm về đo lường sử dụng phương tiện đo nhóm 2 chưa qua kiểm định.

c. Nhận xét đánh giá

Trong Quý III năm 2019 Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra thực hiện đúng nội dung, kế hoạch đề ra. Đã thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành được giao.

Qua công tác thanh tra đã tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân khắc phục hành vi vi phạm, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lãnh đạo Sở đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát đến các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, phải giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khi có phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đã phân công công chức thanh tra trực, tiếp công dân theo quy định.

Trong kỳ không phát sinh công dân đến khiếu nại, tố cáo.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

a. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Triển khai Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc đến các phòng, đơn vị trực thuộc.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 359/KH-SKHCN ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc đã được triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

b. Đánh giá chung

Trong Quý III năm 2019, tình hình tham nhũng của đơn vị không có diễn biến phức tạp. Đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến công chức, viên chức và người lao động của đơn vị nắm, thực hiện. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

Kết quả phát hiện và xử lý các vi phạm tham nhũng qua thanh tra: Chưa phát hiện.

4. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2016 của UBND Tỉnh thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 04/5/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc tham nhũng

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2016 của UBND Tỉnh và Kế hoạch số 380/KH-SKHCN ngày 17/11/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đã được triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc.

Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo đến thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đến công chức, viên chức và người lao động của đơn vị năm thực hiện. Qua kết quả triển khai thực hiện trong quý III năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ chưa phát hiện vụ việc tham nhũng xảy ra tại đơn vị.

5. Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 16/5/2017 của UBND Tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 16/5/2017 của UBND Tỉnh và Kế hoạch số 252/KH-SKHCN ngày 05/6/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được triển khai đến đến công chức, viên chức và người lao động của đơn vị năm, thực hiện. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.

6. Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 26/2/2018 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 125/KH-SKHCN ngày 16/3/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 đã được triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ chưa phát hiện vụ việc tham nhũng tại đơn vị.

II. Công tác xây dựng ngành

Thanh tra Sở thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của công chức thanh tra trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Về biên chế, nhân sự: Thanh tra Sở hiện có 03 biên chế.

Việc thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo, trình tự, thủ tục, các văn bản của cơ quan Thanh tra theo đúng thể thức, mẫu biểu quy định.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2019

1. Công tác thanh tra

Tiếp tục triển khai thanh tra chuyên đề năm 2019 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử.

Xây dựng Kế hoạch thanh tra đối với các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng máy X-quang trong y tế đã được phê duyệt năm 2019.

Xây dựng Kế hoạch thanh tra trách nhiệm đối với Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp trên và phối hợp thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu.

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cá nhân, tổ chức theo quy định.

Tăng cường công tác phổ biến, pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Phân công công chức thanh tra trực, tiếp công dân theo quy định.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng tham nhũng, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị.

Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm, nhằm đạt được mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng đã đề ra.

4. Công tác xây dựng ngành

Tiếp tục nâng cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức thanh tra, thực hiện đúng quy tắc ứng xử của ngành trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm, đúng chế độ thông tin, báo cáo, trình tự, thủ tục, các văn bản của cơ quan Thanh tra theo thể thức, mẫu biểu quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Tỉnh(b/c);
- Giám đốc Sở(b/c);
- Lưu: VT,TTra.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Quân

DANH SÁCH CÁC VỤ THAM NHŨNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG KỲ

(Số liệu tính từ ngày 06/6/2019 đến ngày 05/9/2019)

TT	Tên vụ	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra sự việc	Cơ quan thụ lý, giải quyết vụ việc	Tóm tắt nội dung vụ việc
	0	0	0	0

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 9 năm 2019

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Văn Quân